

เนบราสกา **Medicaid**  
บ้านและชุมชน บริการพื้นฐาน  
(HCBS) พัฒนาการ  
การสละสิทธิ์ ทูพพลภาพ (DD)

บริการ  
คู่มือฉบับย่อ

คู่มือฉบับย่อเป็น คำแนะนำเกี่ยวกับบริการและอาจใช้ เพื่อตัดสินใจว่าจะพิจารณาบริการใด  
เมื่อบริการดูดีสำหรับคุณ

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือนโยบาย DD บทที่ 8 ใต้

คำจำกัดความของบริการ การ ข้อจำกัด และประเภทของผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการแต่ละบริการ  
การได้ ผู้ประสานงานบริการ การของคุณจะอธิบายด้วย บริการและทำเรื่องเกี่ยวกับทางเลือกของผู้ให้บริการ



อัปเดต  
มีนาคม 2022



NEBRASKA

Good Life. Great Mission.

DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

## บริการที่มีอยู่

บริการที่มีให้ นั้นขึ้นอยู่กับความพิการทางพัฒนาการของ Medicaid Home and Community-Based Services (HCBS) ที่คุณสละสิทธิ์

กองพัฒนาความพิการ (DDD) มีการยกเว้น HCBS สองครั้งสำหรับผู้ที่ได้รับบริการด้านความพิการทางพัฒนาการในชุมชนและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การดูแลระดับเดียวกับผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลระดับกลางสำหรับบุคคลที่มีความพิการทางปัญญา (ICF-IID):

- การสละสิทธิ์ วันผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ (DDAD) สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป มุ่งเน้นไปที่การจ้างงาน
- การสละสิทธิ์ ความพิการอย่างครอบคลุม (CDD) สำหรับคนทุกวัย

บริการที่มีอยู่	พ่อ สละสิทธิ์	ซีดีดี สละสิทธิ์
วันผู้ใหญ่	ใช่	ใช่
เทคโนโลยีสื่อ านวยความสะดวก	ใช่	ใช่
พฤติกรรมกรรสร่างความคุ่นเคยในบ้าน	-	ใช่
วันเด็ก <b>Habilitation</b>	-	ใช่
การรวมชุมชน	ใช่	ใช่
การประเมินที่ปรึกษา	ใช่	ใช่
การสนับสนุนวัน	ใช่	ใช่
การประเมินการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม	ใช่	ใช่
การปรับเปลี่ยนบ้าน	ใช่	ใช่
แมมบ้าน	-	ใช่
ชีวิตอิสระ	ใช่	ใช่
การดูแลทางการแพทย์ในบ้าน	-	ใช่
ระบบตอบรับเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล (PERS)	ใช่	ใช่
ย้าย	ใช่	ใช่
ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย - บ้านต่อเนื่อง	-	ใช่
ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย - บ้านโฮสต์	-	ใช่
ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย - การใช้ ชีวิตร่วมกัน	-	ใช่
ทุเลา	ใช่	ใช่
การสนับสนุนอาชีพศึกษากลุ่มย่อย	ใช่	ใช่
การจ้างงานที่สนับสนุน - ติดตาม	ใช่	ใช่
การจ้างงานที่รองรับ - บุคคลธรรมดา	ใช่	ใช่
รองรับการใช้ ชีวิตครอบครัว	ใช่	ใช่
การบำบัดที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย	-	ใช่
เฉพาะกาล	ใช่	ใช่
การขนส่ง	ใช่	ใช่
การปรับเปลี่ยนยานพาหนะ	ใช่	ใช่

## วันผู้ใหญ่

วันผู้ใหญ่ออกมาให้มีกิจกรรมวันที่มีความหมายในสถานที่ที่ปลอดภัยและมีผู้ควบคุมดูแลห่างจากบ้านของคุณ คุณสามารถใช้บริ การนี้ เพื่อท าสิ่งต่างๆ ในชุมชนของคุณได้

ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยให้คุณเป็ นอิสระมากขึ้นกับความต้องการด้านสุขภาพและสังคม

ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพ และการควบคุมดูแล คุณไม่สามารถใช้บริ การนี้ ส าหรับงานหรือ อาสาสมัคร

## เทคโนโลยีช้ วยเหลือ

**Assistive Technology** รวมถึงอุปกรณ์ เคอร์ ื่องมือ และเคอร์ ื่องใช้ต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณท าส่งต่างๆ ด้วยตัวเอง คุณจึงต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นน้อยลง

## พฤติกรรมนิสัยในบ้าน

การปรับพฤติกรรมในบ้านเป็ นบริ การระยะสั้นเมื่อคุณมีเหตุการณ์สุขภาพจิตรุนแรงหรือ อมีพฤติกรรมที่ท าส่งที่คุณไม่สามารถ ท ากิจกรรมประจำ วั นตามปกติได้ บริ การนี้ มีให้ที่บ้านของคุณ ผู้ ให้บริ การของคุณ

ช่วยให้คุณท ากิจกรรมในชีวิตประจำวัน บ รุงสุขภาพ และดูแล นี้คือบริ การที่คุ้นเคย

## นิสัยวันเด็ก

วันเด็ก **Habilitation** เกิดขึ้นในชุมชน

ให้การสนับสนุนด้านการสอนและเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับวัยของบุตรหลานของคุณ

เนื่องจากความพิการหรือ อาาาสุขภาพพิเศษ

จุดเน้นคือการสอนและให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริม ความเป็

นอิสระและการเติบโตส่วนบุคคลในขณะที่สนับสนุนการรวมช มชน นี้คือบริ การที่คุ้นเคย

## การบูรณาการชุมชน

การอยู่ร่วมกันในชุมชนสอนการช่วยเหลือตนเอง พฤติกรรมที่เหมาะสม การเข้าสังคม และทักษะในการปรับตัว

บริ การนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้น ในชุมชน คุณเป็ นผู้ ตัดสินใจว่าความต้องการไปที่ใดและบ่อยแค่ไหน

บริ การนี้ เพิ่มความเป็ นอิสระและทางเลือกส่วนตัวของคุณ และปฏิสัมพันธ์กับผู้

คนในชุมชนของคุณ

ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การบ รุงรักษาสุขภาพ

และการควบคุมดูแล

นี่คือบริ การที่คุ้นเคย

## การประเมินเชิงปรึกษาหารือ

การประเมินการให้ค าปรึกษาช่วยให้คุณอยู่ในบริ การปัจจุบันของคุณในขณะที่ท าส่งและผู้ อื่นปลอดภัย

ผู้ให้บริการ การจะสังเกตคุณในบ้านของคุณและที่ที่คุณรับบริ การประจำ วั น ท

าการประเมินพฤติกรรมการทำงาน

และให้ค าแนะน าแก่ทีมของคุณ การแทรกแซงทางพฤติกรรมได้รับการพัฒนา ใช้ ประเมิน

และแก้ไขตามความจ าเป็ น นี้คือบริ การที่คุ้นเคย

## การสนับสนุนรายวัน

### Day Support จัดเตรียมกิจกรรมในสถานที่กลางวันที่คุณเป็นผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการของคุณสอนการช่วยเหลือตนเอง พฤติกรรมที่เหมาะสม การเข้าสังคม และทักษะในการปรับตัว

บริ การนี้ มีให้เมื่อคุณไม่มีเป้าหมายในการจ้างงานและไม่ได้ก ำลังมองหางาน

ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำ วัน การบ ารุงรักษาสุขภาพ

และการควบคุมดูแล

นี่คือบริ การที่คุ้นเคย

### การประเมินการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

การประเมินการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นการประเมินเพื่อระบุอุปสรรคที่คุณต้องการหรือ

การเปลี่ยนแปลงที่จะท ากับบ้านหรือ ทยานพาหนะของคุณ

โดยจะพิจารณาความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย วิธีที่คุณเข้าถึงชุมชน

และความเป็ นอิสระของคุณ บริ การนี้ อาจ าจ เป็น ัก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีอ นวยความสะดวก

การปรับเปลี่ยนบ้าน หรือ การปรับเปลี่ยนยานพาหนะ

### การปรับเปลี่ยนบ้าน

การปรับเปลี่ยนบ้านคือการเปลี่ยนแปลงบ้านของคุณเพื่อให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

นในการไปไหนมาไหนและท าส่งต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเอง การปรับเปลี่ยนจะช่วยให้คุณเข้าถึงบ้านได้ดีขึ้น

และต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นน้อยลง

### แม่บ้าน

แม่บ้านช่วยท างานบ้านทั่วไป เช่น ท ากอาหาร ซักผ้า ท ารูขี และท าคความสะอาด

บริ การระยะสั้นนี้ สามารถใช้ได้เมื่อบุคคลที่มีก ะท างานบ้านไม่สามารถช่วยได้

แม่บ้านไม่รวมการดูแลหรือ อการก ากับดูแล บริ การนี้ มีให้ส ารหรับผู้ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่

งอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครัว บริการอื่นๆ ของ DHHS สามารถตอบสนองความต้องการนี้ ส ารหรับผู้

ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

### ชีวิตอิสระ

ชีวิตอิสระมีให้ในบ้านของคุณเอง ผู้ให้บริการ การของคุณสอนทักษะการใช้ชีวิตอย่างอิสระและท

าส่งต่างๆ ในชุมชนของคุณ ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำ วัน

การรักษาสภาพ และทักษะทางสังคมและการพักผ่อน นี่คืบริ การที่คุ้นเคย

### ความสามารถทางการแพทย์ในบ้าน

การดูแลทางการแพทย์ในบ้านเป็น บริ การระยะสั้นเมื่อคุณมีเหตุการณ์ทางการแพทย์ที่รุนแรงซึ่งท

าให้คุณไม่สามารถท ากิจกร รมประจำ วันตามปกติได้ บริ การนี้ มีให้ที่บ้านของคุณ ผู้ให้บริการ

การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำ วัน การบ ารุงรักษาสุขภาพ

และการควบคุมดูแล นี่คืบริ การที่คุ้นเคย

### ระบบตอบสนองเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล (PERS)

PERS i คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส ารหรับช่วยคุณติดต่อใครสักคนในกรณีฉุกเฉิน

ระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณและแจ้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือ อคอลเซ็นเตอร์

เมื่อคุณกดปุ่ม

## ฟรีไวคานซ์

---

**Prevocational** สอนทักษะทั่วไปเกี่ยวกับงานที่จำเป็น สำหรับการได้งานในชุมชน บริ การนี้สามารถใช้ได้นานถึง 12 เดือน ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การบ ารุงรักษาสุขภาพ และการควบคุมดูแล นี่คือนริ การที่คุ้นเคย

### ที่อยู่อาศัย - บ้านต่อเนื่อง

---

บ้านต่อเนื่องมีให้ในบ้านที่ควบคุมโดยผู้ให้บริการ พร้อมพนักงาน ผู้ช่วย การของคุณสอนทักษะในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและท าส่งต่างๆ ในชุมชนของคุณ ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการควบคุมดูแล นี่คือนริ การที่คุ้นเคย

### ที่อยู่อาศัย - บ้านโฮสต์

---

**Host Home** ให้บริ การในบ้านของพนักงานผู้ให้บริการ การเอเจนซี คุณอาศัยอยู่กับพนักงานและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับครอบครัวในบ้านและชุมชน ผู้ให้บริการ การของคุณสอนทักษะในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและท าส่งต่างๆ ในชุมชนของคุณ ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการควบคุมดูแล นี่คือนริ การที่คุ้นเคย

### ที่อยู่อาศัย - การอยู่ร่วมกัน

---

การอยู่ร่วมกันมีให้ในบ้านของผู้รับเหมาที่เป็น ผู้ให้บริการ การตัวแทน คุณอาศัยอยู่กับผู้รับเหมาและแบ่งปันชีวิตประจำวันกับครอบครัวในบ้านและชุมชน ผู้ให้บริการ การของคุณสอนทักษะในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและท าส่งต่างๆ ในชุมชนของคุณ ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการควบคุมดูแล นี่คือนริ การที่คุ้นเคย

### การพักผ่อน

---

การพักที่ นเป็ นบริ การระยะสั้นที่คุณสามารถใช้เมื่อคุณไม่สามารถดูแลตัวเองได้ การพักผ่อนเป็ นการบรรเทาชั่วคราว สำหรับผู้ดูแลตามปกติที่อาศัยอยู่กับคุณ ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การบ ารุงรักษาสุขภาพ และการก ากับดูแล บริ การนี้จ ากัด 240 ชั่วโมงต่อปี ส ารับการสละสิทธิ์ DDAD และ 360 ชั่วโมงส ารับการสละสิทธิ์ CDD

### การสนับสนุนการอาชีพศึกษากลุ่มย่อย

---

การสนับสนุนด้านอาชีพกลุ่มย่อยมีให้ที่ธุรกิจหรือในชุมชนของคุณ คุณท างานคนเดียวหรือ อกับทีมเพื่อเรี ยนรู้ทักษะและพฤติกรรมในการท างาน ธุรกิจจ่ายให้ผู้ให้บริการ การของคุณและผู้ให้บริการ การของคุณจ่ายให้คุณ คุณอาจมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานหรือ ลูกค้ ้า ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การบ ารุงรักษาสุขภาพ และการควบคุมดูแล นี่คือนริ การที่คุ้นเคย

## การจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุน - ตามมา

---

การจ้างงานที่สนับสนุน - การติดตามช่วยให้คุณรักษางานที่สามารถแข่งขันได้  
บริ การนี้อาจมอบให้กับคุณฟรี โดยการสื่อสารกับนายจ้างของคุณเพื่อคุณ นี่คือการ การที่คุ้นเคย

## การจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุน - รายบุคคล

---

การจ้างงานที่ได้รับการสนับสนุน - บุคคลจะจัดหาโค้ชงานส  
าหรับการสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยให้คุณรักษาตำแหน่งงานที่สามารถแข่งขันได้  
บริ การนี้ มีให้ที่งานของคุณ ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยให้คุณมีทักษะในการท  
างานและการอ้างอิงทรัพยากรอื่นๆ นี่คือการ การที่คุ้นเคย

## ชีวิตครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุน

---

การอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่สนับสนุนมีให้ในบ้านครอบครัวของคุณ  
ผู้ให้บริการ การของคุณสอนทักษะในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและให้คุณท าส่งต่างๆ ในชุมชนของคุณ  
ผู้ให้บริการ การของคุณช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพ  
ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการเข้าถึงชุมชน นี่คือการ การที่คุ้นเคย

## การบ ายัดที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย

---

การบ ายัดที่ นฟูที่อยู่อาศัยเป็น บริการแบบรวมทุกอย่าง  
ใช้ส าทราบเมื่อคุณมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นร่วมกันของความพิการทางพัฒนาการและความเจ็บป  
วยทางจิตขั้นรุนแรง บริ การนี้ จัดท าโดยพนักงานกะในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ให้บริการและชุมชน  
นี่คือการ การที่คุ้นเคย

## เฉพาะกาล

---

การเปลี่ยนผ่านจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวเพื่อช่วยให้คุณย้ายออกจาก ICF-IID บ้านพักคนชรา หรือ  
อศุนย์ภูมิภาค ซึ่งอาจรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็น ของใช้ในบ้าน เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค  
นพื้นฐานหรือ อเงินมัดจ าท หรือ ค่าขนย้าย

## การขนส่ง

---

การขนส่งให้บริการ เร็ ยกรถไปและกลับจากบริ การพักผ่อน แยกจากการขนส่งระหว่างบริ การ  
การขนส่งไม่ควรแทนที่ตัวเลือกอื่นที่มีให้คุณ เช่น การเร็ ยกรถจากเพื่อนหรือ อครอบครัว  
ไม่สามารถใช้การขนส่งเพื่อเดินทางไปตามนัดทางการแพทย์ได้ เนื่องจากบริ การอื่นๆ ของ  
DHHS สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้

## การปรับเปลี่ยนยานพาหนะ

---

การดัดแปลงยานพาหนะคือการเปลี่ยนแปลงรถยนต์/รถตู้เพื่อรองรับความต้องการของคุณเพื่อรวมเข้า  
กับชุมชนอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนจะช่วยให้คุณเข้าถึงรถได้ดีซึ  
นและต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นน้อยลง